

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1064 /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày 01 tháng 6 năm 2018

V/v đảm bảo ATGT và thoát
nước trong mùa mưa bão

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã phường;
- Trưởng các phòng ban liên quan;
- Đội Trưởng Đội kiểm tra Quy tắc đô thị Thị xã.

Thực hiện văn bản số 1639/SGTVT - QLGTNT ngày 21/5/2018 của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa về việc rà soát đảm bảo ATGT tại các vị trí vượt sông, suối trong mùa mưa bão; Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường có đoạn qua suối, đường tràn, các đường tạm qua suối trong mùa nước kiệt, trước các diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm 2018, đảm bảo an toàn cho nhân dân và trong kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh Đại học, CĐSP, TCSP năm 2018; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã, phường:

Tăng cường công tác phòng ngừa lũ lụt, sạt lở đất có thể xảy ra, đặc biệt tại các tuyến suối thuộc các địa hình đồi núi có độ dốc lớn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Cấm các biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí đường tràn, các vị trí đường qua suối thường xuyên bị ngập vào mùa mưa để cho mọi người dân biết và phòng tránh.

Tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống kênh mương, suối thoát nước trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý theo thẩm quyền các vi phạm xây dựng, đổ đất, trồng cây lán chiếm hành lang, lòng suối, các công trình xây dựng lên trên mương thoát nước để đảm bảo lưu thông dòng chảy và kịp thời xử lý nạo vét khơi thông khi có ách tắc thoát nước phòng tránh lũ lụt.

Đối với các vị trí suối thoát nước chính, các công trình thoát nước chính bị ách tắc, không đảm bảo năng lực thoát nước, UBND các xã phường tổng hợp báo cáo UBND thị xã (qua phòng Quản lý đô thị) để kiểm tra có biện pháp giải quyết kịp thời.

UBND phường Phú Sơn di chuyển công trình xây dựng trái phép Bắc cây xăng để đảm bảo an toàn cháy nổ và có vị trí đạo mương thoát nước chống ngập úng đường 1A mùa mưa lũ.

2. Phòng Quản lý đô thị:

Chỉ đạo Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn, thực hiện kiểm tra và nạo vét hệ thống mương thoát nước đã được phê duyệt trong kế hoạch năm 2018 để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão, tránh gây ngập, ú.

Chủ trì phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Công nghệ trên cơ sở báo cáo UBND các xã phường tổ chức kiểm tra, tu sửa kênh mương, suối, các công trình cầu cống; Tham mưu UBND huyện sửa chữa các hư hỏng, nạo vét các vị trí bị ách tắc dòng chảy giao thông và thoát nước trong mùa mưa lũ.

Tham mưu UBND thị xã có biện pháp khắc phục ngập úng mùa mưa năm 1A phường Phú Sơn thi công trước ngày 30/6/2018.

3. Phòng Kinh tế:

Phối hợp với Chi nhánh thủy lợi Bim Sơn và UBND các xã phường hồ đập, hệ thống kênh, cống phục vụ tưới tiêu, tham mưu UBND huyện những vị trí gây cản trở giao thông mùa mưa lũ.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp chặt chẽ với các Hội đồng thi kỳ thi THPT Quốc gia, CĐSP, TCSP năm 2018 tại thị xã Bim Sơn và UBND các xã phường, cập nhật phương án chi tiết, phòng chống thiên tai cho các trường thi nhằm chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi.

Chỉ đạo các trường học tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa lũ.

5. Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã:

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện lập biên bản các hành vi vi phạm các vi phạm xây dựng, đổ đất, trồng cây trái, lấn chiếm hành lang, lòng suối. Theo dõi đôn đốc UBND các xã phường xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang, lòng suối. Báo cáo kiến nghị UBND huyện với các nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn liên quan; Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã báo cáo kết quả thực hiện./.

Đã:

Đã (t/h);

V (b/c);

Chủ tịch UBNDTX (b/c);

Phòng: QLĐT; KT, GD&ĐT (t/h);

Đội đô thị thị xã (t/h);

Phòng TL Bim Sơn (t/h);

P



Tổng Thanh 3